



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

.....

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ ของประกาศรับสมัครดังกล่าว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบวา

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าว ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นยกเลิก

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามที่ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง ภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

๓. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

๔. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมารายงานตัวพร้อมกับผู้ค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชกำหนด โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปต่อไป

๕. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ที่มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องนำไปรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรคมาแสดงด้วย

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนี้ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือมิได้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และจังหวัดนครศรีธรรมราชขอสงวนสิทธิ์ในการออกคำสั่งยกเลิกการจัดจ้างได้ในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายยศพล ธีญวรรณ์	
๒	๐๖	นายพงศกร วังบุญคง	
๓	๐๒	นายศิริชัย ไกรราญ	